

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỖ



KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỖ
GIAI ĐOẠN 2020 – 2025
TẦM NHÌN 2030

THÁI NGUYÊN, THÁNG 08 NĂM 2019

Số *MA* /KH-THPTĐH

Thái Nguyên, ngày *15* tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỠ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025
TẦM NHÌN 2030

Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ... đòi hỏi các cơ sở giáo dục nói chung và các trường THPT nói riêng phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của từng nhà trường trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Trường THPT Đồng Hỷ thành lập năm 1986. Trong hơn 30 năm vừa qua trường THPT Đồng Hỷ đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới cùng đất nước, địa phương với nhiều thử thách, khó khăn nhưng cũng rất nhiều thuận lợi. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một nhà trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và các vùng lân cận.

Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích tốt đẹp đã đạt được cùng những đóng góp to lớn trong sự nghiệp trồng người, trường THPT Đồng Hỷ đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các ngành, các cấp. Trên cơ sở đó, trường THPT Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như là sự tiếp nối của chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 trước đây.

Kế hoạch nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THPT Đồng Hỷ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THPT xây